

Helsinki

Ota koppi!

การส่งเสริมพัฒนาการ ด้านภาษาและพัฒนาการ ทางการพูดของเด็ก

Helsinki

เมืองเฮลซิงกิ
กรมสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
งานบริการสุขภาพแม่และเด็ก และงานบริการครอบครัว

www.otakoppi-ohjelma.fi





ภาษาแม่ ถือเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของเด็ก เป็นภาษาระหว่างพ่อแม่และลูก และเป็นเส้นทางสู่วัฒนธรรมและปมหลังของตนเอง การที่เด็กสามารถใช้ภาษาแม่ของตนเองได้ดี ถือเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาอื่นด้วย พ่อและแม่ควรพูดแต่ภาษาแม่ของตนกับลูก ไม่ควรสอนภาษาอื่นแก่ลูก เด็กจะเรียนรู้ภาษาอื่นได้เองที่สถานดูแลเด็กเล็กและที่โรงเรียน

สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ ควรส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาแม่อย่างสม่ำเสมอที่บ้านในทุกๆ สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หากพ่อและแม่พูดภาษาแม่คนละภาษา กัน แต่ละคนจะต้องพูดเฉพาะภาษาแม่ของตนกับลูกเท่านั้น ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะไม่กระตือรือร้นที่จะพูดภาษาของพ่อหรือแม่ แต่เด็กจะพัฒนาความเข้าใจในภาษานั้น ๆ และจะเริ่มพูดภาษานั้นได้ต่อไป

ช่วงวัยทารก

ควรให้ลูกอยู่ใกล้ๆ เสมอ และคอยอุ้มลูกไว้บนตัก

แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสุขกับเขา

พูดคุยกับลูกให้มากและสบตาเขาไปพร้อมกันด้วย

เมื่อคุณกำลังดูแลลูก เช่น ขณะใส่เสื้อผ้า ให้เขา ให้บอกลูกไปพร้อมๆ กันด้วยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

บอกชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น สิ่งของ และคน

เด็กวัยกำลังซน

พูดคุยกับเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยพูดถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เด็กให้ความสนใจ เด็กจะเรียนรู้คำต่าง ๆ ได้ดีในตอนนั้น และคอยฟังว่าเด็กตอบว่าอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณกำลังดูแลลูก ให้บอกไปด้วยว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เช่น “ใส่ถุงเท้ากันดีกว่า” คอยบอกชื่อสิ่งของ กิจกรรมและความรู้สึกต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น “แม่รู้นะ ว่าลูกกำลังเสียใจ เพราะ...”

หมั่นถามเด็กในเรื่องเดิม ๆ ที่คุ้นเคย เช่น “รถอยู่ที่ไหน?” หรือ “ลูกอยากดื่มนม หรือน้ำ?”

ร้องเพลง, เล่นคำ, เล่นกับลูกเป็นภาษาแม่ของคุณเอง การเล่น เป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

อย่าแก้คำพูดของเด็ก แต่ให้ใช้วิธียกตัวอย่างวิธีการพูดที่ถูกต้องแก่เด็ก เช่น ลูกของคุณอาจเรียกหนังสือว่า “หนังสือ” ในกรณีนี้ ผู้ใหญ่ควรจะพูดว่า “จะ ใช้จะ เดี่ยวเรากำลังจะอ่านหนังสือกัน”

เด็กจะเรียนรู้คำใหม่ ๆ เมื่อพวกเขาคุยหนังสือด้วยกัน ให้อธิบายรูปภาพต่าง ๆ ในหนังสือให้ลูกฟัง และเล่าเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับวัยเด็กของคุณ หรือ บานของคุณ

ความเข้าใจของเด็กจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ เมื่อคุณให้เด็กทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อยๆ ” หยิบหมวกให้แม่หน่อย” หรือ “ชี้ให้ดูซิ ว่ารองเท้าอยู่ที่ไหน”

การดูแต่โทรทัศน์ วีดิโอ และ ดีวีดี หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว จะไม่ช่วยพัฒนาภาษาของเด็ก!

เมื่อเด็กกำลังเรียนรู้ภาษา ฟันน เช่น ขณะอยู่ที่สถานดูแลเด็กเล็ก

ให้ตอบเด็กเป็นภาษาแม่ของคุณ ถึงแม้ว่าเด็กจะเริ่มใช้ภาษาฟันนในการพูดก็ตาม

หากเด็กไม่รู้คำบางคำ และพูดคำนั้นออกมาเป็นภาษาฟันน ให้พ่อหรือแม่พูดคำนั้นซ้ำเป็นภาษาแม่ของตัวเองเสมอ